

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพนักเทคนิคด้านการใช้สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ (Simulation Technician) ระดับ 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ สามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนักเทคนิคด้านสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ในศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลอง

โดยสามารถจัดการภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของนักเทคนิคด้านสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ในศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลอง อาทิ ควบคุมการปฏิบัติงานภายในศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลอง ดูแลสถานที่และสภาวะแวดล้อมภายในศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลอง และให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และสนับสนุนทีมนักเทคนิคด้านการใช้สถานการณ์จำลองทางการแพทย์

สามารถจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภายในศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลอง

โดยสามารถวางแผนจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้เมื่อจำเป็นต้องส่งต่อข้อมูล

จัดเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานได้ตามมาตรฐาน

ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคภายในหน่วยงาน อีกทั้ง

มีความรู้และทักษะในการพัฒนาระบบการทำงานของนักเทคนิคด้านสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ในศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลอง สามารถออกแบบ

และพัฒนาระบบการทำงานของนักเทคนิคด้านสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ

รวมถึงพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของนักเทคนิคด้านสถานการณ์จำลองทางการแพทย์

และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเทคนิคด้านสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ตามแผนการพัฒนากำหนด

สามารถประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติงานของนักเทคนิคด้านสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ในศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลอง โดยสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานในศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลอง

รวมถึงสรุปผลการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงานในศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลอง

และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงานในศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลองได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมิน อาชีพนักเทคนิคด้านการใช้สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ (Simulation Technician) ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์จำลองในภาระงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะในระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
2. มีหลักฐานที่แสดงถึงความรู้และทักษะที่เป็นไปตามหน่วยสมรรถนะ 10301 10302 และ 10401

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักเทคนิคด้านการใช้สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ นักโสตทัศนูปกรณ์ นักวิชาการ

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

10501	HLT-KNIZ-762A	กำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนักเทคนิคด้านการใช้สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ในศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลอง
10502	HLT-VENB-763A	พัฒนาระบบการทำงานของนักเทคนิคด้านการใช้สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ในศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลอง
10503	HLT-BLKF-764A	ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติงานของนักเทคนิคด้านการใช้สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ในศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลอง

องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล